

NCB dành tặng loạt ưu đãi hấp dẫn đến khách hàng dịp đầu năm mới

14:13 06/02/2025

Tác giả: Đang cập nhật

Ngân hàng TMCP Quốc Dân (NCB) mang đến cho khách hàng khởi đầu năm mới may mắn, đầy hứng khởi với loạt ưu đãi hấp dẫn.

Theo đó, các giải pháp tài chính thông minh của ngân hàng đã, đáp ứng nhu cầu đa dạng cùng trải nghiệm vượt trội cho khách hàng. Bám sát mục tiêu định hướng tín dụng trong năm 2025 do Ngân hàng Nhà nước đặt ra và tạo điều kiện về nguồn lực tài chính cho người dân ngay những ngày đầu năm mới, nhiều ngân hàng đã đưa ra các gói tín dụng ưu đãi hấp dẫn phục vụ đời sống hay hỗ trợ khách hàng cá nhân vay vốn sản xuất kinh doanh ngắn hạn.



Đồng hành với khách hàng thực hiện mục tiêu lớn trong năm, Ngân hàng TMCP Quốc Dân (NCB) mang tới gói vay mua, xây dựng, sửa chữa bất động sản với lãi suất chỉ từ 5,49%/năm, tỷ lệ vay tối đa lên tới 85% giá trị tài sản đảm bảo. Với gói vay này, khách hàng có thể lựa chọn nhiều phương án ưu đãi lãi suất khác nhau, tùy thuộc vào kế hoạch và tình hình tài chính cá nhân. Khách hàng có

thể linh hoạt lựa chọn gói lãi suất 5,49%/năm trong 3 tháng đầu tiên hoặc 7,49%/năm trong 12 tháng đầu tiên hoặc 7,99%/năm trong 24 tháng đầu tiên, tùy nhu cầu. NCB cũng đưa ra nhiều chính sách linh hoạt giúp giảm bớt áp lực tài chính cho khách hàng như: cho vay thời gian dài tới 30 năm, ân hạn gốc tới 36 tháng...

Đồng thời, NCB triển khai gói vay tái tài trợ, hỗ trợ khách hàng vay vốn với thủ tục đơn giản nhanh gọn, để trả nợ trước hạn tại các tổ chức tín dụng khác. Theo đó, NCB cung cấp khoản vay mới với lãi suất chỉ từ 5,49%/năm để hỗ trợ khách hàng trả toàn bộ dư nợ tại ngân hàng cũ, với thời gian cho vay tối đa bằng thời gian vay còn lại của khoản vay cũ. Khách hàng có thể dùng chính tài sản đảm bảo đang thế chấp tại ngân hàng trước đó, hoặc tài sản khác làm tài sản bảo đảm cho khoản vay mới tại NCB với tỷ lệ cho vay lên tới 85% giá trị tài sản. Đặc biệt, khách hàng còn được ân hạn gốc tối đa tới 24 tháng, linh hoạt lịch trả nợ.

Với việc ứng dụng công nghệ hiện đại và liên tục tối ưu hóa quy trình vay vốn, khách hàng của NCB không chỉ được trợ lực với lãi suất hấp dẫn, mà còn có trải nghiệm dịch vụ nhanh chóng, an toàn, đơn giản để mục tiêu sở hữu tổ ấm trong mơ hay hiện thực hóa các kế hoạch đầu tư trong năm mới dễ dàng hơn.

NCB
NATIONAL CITIZEN BANK

Thẻ mới mở ngay **HOÀN TIỀN Mê SAY**

Hoàn tới **1 triệu**

(*) Điều kiện, điều khoản áp dụng

KHAM PHA HOAY UY DAI KHAC

Bên cạnh đó, ngân hàng cũng tiên phong chuyển đổi số và góp phần thúc đẩy thanh toán không dùng tiền mặt, Ngân hàng NCB dành tặng hàng loạt ưu đãi cho khách hàng mở mới thẻ Visa và tài khoản thanh toán.

Cụ thể, với chương trình “Thẻ mới mở ngay – Hoàn tiền mê say”, từ nay đến hết 30/04/2025, khách hàng là chủ thẻ chính mở mới thẻ tín dụng hạn mức từ 20 triệu đồng trở lên và chi tiêu đạt tối thiểu 5 triệu đồng trong vòng 45 ngày kể từ thời điểm phát hành thẻ sẽ nhận được 01 lần ưu đãi hoàn tiền 10%, tối đa lên đến 500.000 đồng khi chi tiêu tại các mã ngành chấp nhận thanh toán thẻ (MCC) như y tế, xăng dầu, giáo dục, mua sắm, ẩm thực,... và 01 lần ưu đãi hoàn tiền 10%, tối đa lên đến 500.000 đồng khi chi tiêu tại các đối tác thân thiết của NCB như: Golden Gate, Shopee, Lazada, Yoko Onsen Quang Hanh (Quảng Ninh), Serena Resort (Hòa Bình).... Theo đó, tổng giá trị hoàn tiền tối đa cho mỗi khách hàng lên đến 1 triệu đồng trong suốt chương trình.

Các khách hàng sở hữu thẻ tín dụng NCB Visa chi tiêu từ 20 triệu đồng/3 tháng gần nhất và khách hàng duy trì số dư bình quân tài khoản thanh toán từ 20 triệu đồng/3 tháng trở lên sẽ nhận được voucher sử dụng phòng chờ thương gia miễn phí tại 22 phòng chờ thuộc hệ thống Sông Hồng (Song Hong Business Lounge) tại các sân bay trên toàn quốc. Khách hàng có thể tận hưởng đầy đủ tiện ích như không gian thư giãn, đồ ăn, thức uống và các dịch vụ cao cấp khác tại phòng chờ mà không cần chi trả thêm bất kỳ chi phí nào. Chương trình áp dụng đến 10/04/2025.

NCB cũng ra mắt gói combo tài khoản số đẹp và chương trình đặc biệt dành tặng khách hàng thay cho lời chúc một khởi đầu năm mới may mắn và tài lộc. Theo đó, các khách hàng cá nhân mở tài khoản thanh toán, thẻ ghi nợ, mở tài khoản Internet banking – Mobile banking (IBMB) cơ bản và cao cấp sẽ nhận được “quà tặng lấy hên” gồm: miễn phí hoàn toàn phí quản lý tài khoản, phí thường niên thẻ ghi nợ, phí đăng ký và sử dụng IB/MB, phí quản lý hạn mức giao dịch IBMB cơ bản/cao cấp; Khi gửi tiết kiệm online tại NCB, khách hàng sẽ được nhận voucher cộng thêm lãi suất lên đến 0,7%.

Việc liên tục đưa ra các giải pháp tài chính và ưu đãi thiết thực với nhu cầu của khách hàng cho thấy nỗ lực không ngừng của NCB trong việc nâng cao năng lực cạnh tranh, từng bước trở thành một trong những ngân hàng được yêu thích trên thị trường. Khách hàng có thể truy cập website NCB <https://www.ncb-bank.vn>, liên hệ các phòng giao dịch/chi nhánh của ngân hàng trên toàn quốc hoặc hotline (028) 38216216 – 18006166 để biết thêm thông tin chi tiết về sản phẩm và các chương trình ưu đãi.

Link bài viết: <https://nguoilambao.vn/ncb-danh-tang-loat-uu-dai-hap-dan-den-khach-hang-dip-dau-nam-moi>